

Chuẩn Bị Cho Bài 19

TẠI GIA ĐÌNH

Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

GIÁO HỘI TIẾP TAY VỚI THẾ GIỚI

Từ "công giáo" có nghĩa là "phổ quát". Chính tên gọi cho biết chúng ta được kêu gọi đến với người khác. Bài này dạy ta biết là người Công Giáo sẽ thay đổi cách hành động của chúng ta trong thế giới như thế nào. Các em sẽ hiểu Thánh Thần hoạt động qua Giáo Hội như thế nào. Các em sẽ nhận biết cộng đoàn Giáo Hội giúp đỡ những người túng thiếu làm sao, và các em có thể giúp người khác bằng cách nào.



Làm Cho Người Khác Hạnh Phúc

Giúp các em làm những tấm thiệp diễn tả niềm vui để gửi cho các trẻ em tại một nhà thương hay những người già tại một viện dưỡng lão. Tự tay trao những thiệp đó, hay nhờ người trong giáo xứ trao giúp.

Tìm hiểu về người khác

Cùng với con cái đọc một truyện về một người nào đó trong một nền văn hóa khác. Nói về những điểm tương đồng và dị biệt. Cắt nghĩa cho các em hiểu những người khác chúng ta làm cho chúng ta thêm phong phú như thế nào.

Giúp đỡ người giúp người

Cùng với con cái, phụ huynh viết thư hay e-mail cho một dòng truyền giáo, chẳng hạn dòng Maryknoll, hỏi xem gia đình có thể tiếp tay trong công việc truyền giáo như thế nào. Thường khi tặng một chút tiền, họ sẽ gửi tặng quý vị tạp chí của họ, trong đó có những hình ảnh của những nhà truyền giáo đang phục vụ trên khắp thế giới.





Những Việc Có Thể Làm...

Ngày Chúa Nhật

Tìm trong tờ thông tin của giáo xứ để biết những dự án về phục vụ mà giáo xứ đang thực hiện.

Trong Tuần

Mỗi đêm đốt lên một cây nến, và cầu nguyện cho những người đang thi hành những thừa tác vụ trong Giáo Hội trên khắp thế giới.

Thăm gia trang của chúng ta



www.blestarewe.com

Những Điều Nên Biết...

Gia sản của chúng ta trong những người thánh thiện

Bà Dorothy Day là một người tân tông, nhưng lại có một ý thức sâu xa về lời kêu gọi xã hội của Tin Mừng. Bà đến với người nghèo và người cô thế và hiến thân cách cao đẹp. Bà thành lập những nhà dành cho những công nhân Công Giáo trong khắp nước, và kêu gọi mọi người theo Đức Kitô.

Một trong những nhóm bà đến phục vụ là những tù nhân nữ giới. Trong khi bà đến thăm một nhà tù tại West Virginia, một người tù cao niên muốn biết tại sao bà có mặt tại đó. Bà trả lời rằng bà phải đến rửa chân cho họ. Bà Dorothy Day chết năm 1980. Bà là một chứng nhân hùng hồn của sứ mệnh Giáo Hội là phục vụ người nghèo.

Những Tư Tưởng Nên Suy Nghĩ...

Tuyển mộ những người tình nguyện

Khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hóa Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà góa trong nhóm họ bị bỏ quên.

Cv 6:1



Các tông đồ mệt mỏi vì công việc giảng dạy, hướng dẫn những buổi cầu nguyện, đang khi đó vẫn phải lo cho các tín hữu có cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Các ngài giải quyết vấn đề đó bằng cách nhờ những người khác tiếp tay. Những người này lo phục vụ nhu cầu thể xác của mọi người, để các tông đồ có thể chuyên tâm lo cho những nhu cầu thiêng liêng. Cũng giống như các môn đệ của Chúa Giê-su có sứ mệnh phải yêu thương và phục vụ người khác, chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên, những công việc từ thiện của chúng ta không thể làm chúng ta sao lãng việc dành giờ cho gia đình. Chúng ta hãy bắt chước các tông đồ và kêu gọi thêm những người tiếp tay.